



สรุปข่าวเศรษฐกิจ

วันที่ 9 เมษายน 2562

กึ่งทวิวีเยียนมาลูกค้าคนรุ่นใหม่ “ททท.” พลิกเกมสู่เทก “อีอีซี” ลกวบ

ททท.จับมือเอกชนไทย-เวียดนาม จัดงานกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวเวียดนามที่กรุงฮานอย ตั้งเป้าเพิ่มกำลังซื้อ จำนวนทัวร์เวียดนามมาให้เข้ามาไทย เพราะเวียดนามเป็นนักท่องเที่ยวหลักของอาเซียนที่เข้ามาในไทย เผยเชิงใหม่ เชียงราย พัทยา เป็นสถานที่ฮอตฮิตของคนเวียดนาม พร้อมทัวร์ตรวจสอบสุขภาพโรงพยาบาลต่างๆ ในไทยปลายปีนี้จัดอีกรอบหนึ่งเน้นเจาะกลุ่มไฮโซคนรวย

ที่มา : ไทยรัฐ

หนุนใช้เงินท้องถิ่นลดเสี่ยงค่าบาท

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธาน สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยถึงการนำสกุลเงินท้องถิ่นในการซื้อขายและเปลี่ยนสินค้านำเข้าระหว่างกันอาเซียนว่า จะเป็นผลดีต่อการส่งออก อัตราการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้านำเข้าระหว่างกันอาเซียนควรเป็นไปในทิศทางเดียวกันจะเป็นผลดี ทำให้อัตราการแลกเปลี่ยนมีความนิ่งและลดความผันผวนได้มากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาการค้าทั่วโลกจะใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลักในการตกลงราคา และช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีความผันผวนสูงจากข่าวของธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา (เฟด) แต่หากใช้สกุลเงินของประเทศในอาเซียนเมื่อมีข่าวหรือสถานการณ์ใดเกิดขึ้นค่าเงินจะขยับ ขึ้นลงในอัตราที่ใกล้เคียงกัน ทำให้ค่าเงินระหว่างกันไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก อันนี้จะเป็นผลดีทำให้เมื่อมีการค้าขายจะสามารถทำการซื้อขายล่วงหน้าได้ในระยะที่ยาวมากขึ้น

ที่มา : มติชน

พร้อมเพย์ไทยเชื่อมลิงคโพร โอนเงินเรตถูกลงเริ่มใช้ปี'63

นายวิโรท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเชื่อมระบบโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินของไทย หรือพร้อมเพย์ กับระบบเพย์นาวของลิงคโพร ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ว่า มีหลายเรื่องที่ต้องตกลงร่วมกัน อาทิ สัญญา กฎหมาย โดยคณะกรรมการของทั้งสองประเทศจะเร่งดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการช่วงไตรมาส ที่ 2 ปี 2563 โดยระบบของไทยและลิงคโพรใช้ซอฟต์แวร์ของโวลคอลลิงก์เหมือนกันทำให้การพัฒนาระบบเชื่อมกันไม่ยาก และจะเชื่อมระบบภายใต้มาตรฐานไอเอสโอ 20022 เป็นมาตรฐานสากลที่ธนาคารกลางในกลุ่มประเทศอาเซียนตกลงร่วมกันว่าจะนำไปใช้เป็นมาตรฐานเชื่อมโยงระบบการชำระเงินภายในภูมิภาค ระยะแรกจะเริ่มใช้ในบางผลิตภัณฑ์ก่อน อาทิ การโอนเงิน และจะพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้สามารถชำระเงินระหว่างประเทศได้

ที่มา : มติชน

โอทอปสนามบินปี61ทะลุ127ล้าน “มะขามแเกาะเม็ด” แชมป์ขายดีสุด

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยยอดขายสินค้าโอทอปในสนามบินปี 61 พุ่งกระชูด ทำยอดทะลุ 127 ล้านบาท "มะขามแเกาะเม็ด" ยังแรงกว่าแชมป์ขายดีอันดับหนึ่ง เทรียมเดินหน้าพัฒนาสินค้า เพิ่มช่องทางจำหน่ายทั้งออฟไลน์ ออนไลน์

ที่มา : ผู้จัดการฯ